

QUỸ HỌC BỔNG
THẮP SÁNG NIỀM TIN

CHUYÊN QUẢN LÝ 100%

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90A/QHB-BĐH

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016

V/v: Chương trình xét cấp học bổng
năm 2016

01/6
2016 *Yêu cầu; 1205 HC-CCT địa chỉ Website Thỉnh.*

VM Kính gửi: Ban Lãnh đạo Trường ĐH Y Dược Thái Bình

TRƯỜNG ĐẠI HỌC	Số: 853
ĐẾN	Ngày: 3/15
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Quý học bổng Thắp Sáng Niềm Tin gửi lời chào trân trọng tới Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Trường ĐH Y Dược Thái Bình.

Quý học bổng Thắp Sáng Niềm Tin được thành lập từ năm 2007 bởi các thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với mục đích tìm kiếm và trao học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khắp mọi miền tổ quốc, tiếp sức cho các em trên con đường lập nghiệp và thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và cống hiến cho đất nước. Quý hoạt động trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện và phi lợi nhuận.

9 năm qua, Quý đã giúp đỡ cho 840 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực hiện ước mơ đến với giảng đường đại học, cho các em niềm tin vượt qua hoàn cảnh, số phận của bản thân. Đến nay, đã có hơn 400 em tốt nghiệp đại học; nhiều em bước đầu gặt hái thành công trong công việc.

Mức học bổng hiện nay: 12 triệu đồng/1 năm học/1 sinh viên (đối với sinh viên thuộc diện miễn học phí và hệ cao đẳng là 8 triệu đồng/1 năm học). Học bổng trao cho các em trong toàn bộ quá trình học đại học/cao đẳng.

Không chỉ giúp đỡ các em về vật chất, Quý còn luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống; giúp các em trưởng thành, tự tin, hoàn thiện bản thân thông qua các chương trình sinh hoạt giao lưu, tọa đàm, đào tạo...

Thời gian qua, Quý luôn nhận được sự ủng hộ từ phía Ban Lãnh đạo Nhà Trường trong việc truyền thông về học bổng và giới thiệu các em sinh viên nghèo hiếu học đến với Quý. Trong số những sinh viên của Trường được nhận học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, nhiều em đã ra trường, bước đầu đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống. Đó không chỉ là niềm vui của Quý mà còn là niềm tự hào về truyền thống dạy và học của Nhà Trường.

Chương trình xét cấp học bổng được tổ chức tập trung mỗi năm 1 lần sau khi các em có kết quả thi đại học. Ban Điều hành Quý kính gửi Quý Trường thông tin về chương trình xét cấp học bổng năm 2016 (nội dung đính kèm). Hồ sơ xin xét cấp học bổng các em gửi trực tiếp về Ban Điều hành Quý.

Đề thông tin có thể đến với các em tân sinh viên, Quý rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía các Đồng chí, cụ thể:

